

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับนี้เป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 โดยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิชาการ เพื่อให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 12 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง บทความทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบทความทุกเรื่องมีคุณภาพทางวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและการดำเนินงานอย่างเข้มข้นของกองบรรณาธิการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของวารสารฉบับนี้ไม่เพียงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้นักวิชาการได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการมาอย่างเป็นระบบเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการให้ผลงานวิชาการได้ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันที่สังคมต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ผลงานวิชาการเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นองค์ความรู้ที่ไม่เพียงด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวด้วย ในส่วนของกองบรรณาธิการเรามีความมุ่งหมายว่า วารสารฉบับนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นความคิดของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งหลายได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดของสังคม ในขณะที่วารสารก็จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่สาธารณชนต่อไป

สุดท้ายนี้ วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจวารสารได้ทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางทางวิชาการต่อสังคม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาซึ่งผลงานวิชาการที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมต่อไป

ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ

บรรณาธิการ